



Phát huy giá trị bản thân để mỗi viên ngọc đều tỏa sáng

ISSN: 2734-9195 09:30 31/12/2024

“Mỗi người là một đóa hoa, mỗi đóa hoa mang một hương sắc riêng biệt. Vườn hoa Phật pháp chỉ thực sự rực rỡ khi từng đóa hoa biết phát huy hết vẻ đẹp vốn có của mình.”

“Mỗi người là một đóa hoa, mỗi đóa hoa mang một hương sắc riêng biệt. Vườn hoa Phật pháp chỉ thực sự rực rỡ khi từng đóa hoa biết phát huy hết vẻ đẹp vốn có của mình.”

Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một giá trị riêng biệt và khi giá trị ấy được phát huy đúng cách, chúng ta không chỉ làm sáng tỏ chính mình mà còn lan tỏa lợi lạc đến mọi người. Ngày nay, trong bối cảnh hiện đại, lời dạy này vẫn là kim chỉ nam để xây dựng một cộng đồng Phật giáo hòa hợp và một xã hội an lạc.

1. Mỗi cá nhân là một viên ngọc sáng

Từ thời đức Phật, các vị đệ tử của Ngài đã thể hiện rõ sự đa dạng về năng lực, mỗi người đều mang một giá trị riêng biệt và không thể thay thế:

Ngài A Nan: Với trí nhớ siêu phàm, Ngài đã ghi lại toàn bộ lời dạy của đức Phật, đặt nền tảng cho kinh tạng Phật giáo.

Ngài Xá Lợi Phất: Được tôn xưng là bậc đại trí tuệ, Ngài giúp chúng sinh hiểu sâu sắc những giáo lý thâm diệu.

Ngài Mục Kiền Liên: Là bậc thần thông đệ nhất, Ngài giáo hóa ở những nơi khó tiếp cận nhất.

Ngài Ca Diếp: Hành hạnh đầu đà, biểu tượng cho sự buông xả và tinh tấn trong đời sống phạm hạnh.

Ngài Phú Lâu Na: Thuyết pháp đệ nhất, mang giáo pháp đến những vùng xa xôi, lay động lòng người bằng sự chân thành.

Mỗi vị Thánh Tăng đều chọn con đường phù hợp với năng lực riêng, nhưng tất cả đều hướng đến giác ngộ và giải thoát. Bài học từ các Ngài là lời nhắc nhở chúng ta, mỗi người đều có một viên ngọc sáng trong tâm và nhiệm vụ của chúng ta là đánh thức ánh sáng ấy để phụng sự đạo pháp.



Ảnh AI - Tạp chí Nghiên cứu Phật học

2. Tự mình làm ngọn đèn soi sáng cho chính mình

Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn: *“Hãy tự mình làm ngọn đèn soi sáng chính mình, hãy nương tựa vào pháp, đừng nương tựa vào bất kỳ ai khác.”*

Lời dạy này là sự khích lệ mạnh mẽ để mỗi người nhận ra giá trị bản thân và phát huy năng lực vốn có. Người con Phật không cần cố gắng trở nên giống ai khác, mà cần làm tốt nhất vai trò của chính mình.

Người giỏi hoằng pháp: Hãy truyền đạt giáo lý bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi nhưng vẫn giữ được chiều sâu Phật học.

Người tinh tấn trì giới: Trở thành tấm gương sáng về đời sống thanh tịnh, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Người biên phiên dịch kinh điển: Góp phần bảo tồn và lan tỏa giáo pháp qua các ngôn ngữ, giúp Phật pháp tiếp cận rộng rãi hơn.

Người hành đầu đà: Nhắc nhở về ý chí kiên định và sự giản dị trong đời sống, giữ vững giá trị truyền thống của đạo pháp.

3. Bài học từ sáu pháp Lục hòa

Phát huy giá trị bản thân không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân mà còn là yếu tố đóng góp vào sự hòa hợp của tập thể. Đức Phật đã dạy sáu pháp lục hòa để duy trì sự đoàn kết trong Tăng đoàn:

Thân hòa đồng trú: Sống hòa thuận, không tranh cãi.

Khẩu hòa vô tranh: Không dùng lời nói gây chia rẽ.

Ý hòa đồng duyệt: Tâm ý đồng nhất, không bất đồng.

Giới hòa đồng tu: Cùng nhau nghiêm trì giới luật.

Kiến hòa đồng giải: Thống nhất trong hiểu biết và thực hành.

Lợi hòa đồng quân: Chia sẻ lợi ích một cách đồng đều.

Những giá trị cá nhân, khi được đặt trong sự hòa hợp tập thể, sẽ tạo nên một cộng đồng Phật giáo mạnh mẽ, giống như một vườn hoa đa sắc, rực rỡ trong ánh sáng Phật pháp.

4. Giá trị cá nhân trong thời hiện đại

Trong bối cảnh hiện đại, Phật giáo đứng trước nhiều cơ hội để lan tỏa ánh sáng giác ngộ. Phát huy giá trị bản thân không chỉ là cách hoàn thiện chính mình mà còn là cách để đáp ứng nhu cầu của thời đại.

Người hoàng pháp: Sử dụng công nghệ số, truyền tải giáo lý qua các phương tiện truyền thông hiện đại.

Người hành thiện: Lan tỏa lòng từ bi qua các hoạt động xã hội, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai.

Người trì giới: Làm tấm gương sáng về đạo đức trong cộng đồng.

Người biên phiên dịch kinh điển: Mang giáo pháp vượt qua rào cản ngôn ngữ, giúp Phật pháp lan rộng khắp thế giới.

Người hành đầu đà: Nhắc nhở mọi người về giá trị của sự buông xả, kiên định và sống đơn giản.

5. Lan tỏa ánh sáng giác ngộ

Mỗi người là một viên ngọc quý và khi được mài giũa, viên ngọc ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ. Phát huy giá trị bản thân không chỉ là con đường hoàn thiện chính mình mà còn là sứ mệnh để xây dựng Tăng đoàn hòa hợp, xã hội an lạc.

Nguyện rằng, mỗi người con Phật sẽ nhận ra tiềm năng của mình, sống đúng với giá trị vốn có, để không chỉ làm rạng danh đạo pháp mà còn mang ánh sáng giác ngộ đến muôn nơi.

Tác giả: **Diệu Thường**